

มรสุมปะทะอีสานตอนล่างมีฝน หนองคายแจกเสื้อรับหนาวอีก

หนองคายแจกเสื้อรับอากาศหนาวจะมาอีกรอบ ผู้อำนวยการสนนท.ชี้ลมมรสุมปะทะกันที่อีสานทำให้มีฝน จะเริ่มหนาวต่อเนื่องช่วง 5-7 กพ.นี้ มีลมแรงถึงกับสะท้านแน่ (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

หนาวอีก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายสุทัศน์ วิสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนท.) ให้สัมภาษณ์ว่า ความกดอากาศสูงเริ่มแผ่ลงมาและขอบประเทศไทยตอนบนแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้วันเดียวกันนี้ ความกดอากาศสูงดังกล่าวจะแผ่เข้ามาภายในประเทศลึกมากขึ้น และในวันที่ 31 มกราคม ก็จะแผ่เข้ามาประเทศไทยเต็มที่ ดังนั้น ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และพื้นที่ภาคกลาง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดลึกลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลึกลงไปถึงสระแก้ว เป็นจุดที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปะทะกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

“ดังนั้นรุ่งเช้าของวันที่ 31 มกราคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะแผ่ลึกลงมาถึง กทม. อาจจะมีฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ และจะได้สัมผัสกับลมเย็นเป็นต้นไป จากการตรวจสอบการคาดการณ์สภาพอากาศ ณ ปัจจุบัน พบว่าความกดอากาศสูงระลอกนี้มีแนวโน้มเคลื่อนที่เข้ามาค่อนข้างลึก ช่วงวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ เส้นความกดอากาศสูงจะอยู่ที่ 1020 เฮกเพา (hPa) จะแผ่ลึกลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีอากาศหนาว และเส้นความกดอากาศสูงที่ 1018 hPa จะแผ่ลึกลงมาถึง กทม. จะทำให้พื้นที่ กทม.และปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาว”

นายสุทัศน์กล่าว

นายสุทัศน์กล่าวเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าอากาศหนาว และเย็นว่า อากาศเย็นคือ อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส อากาศหนาวคือ อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์นั้น อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 17-18 องศาเซลเซียส เรียกว่าอากาศค่อนข้างหนาว สำหรับพื้นที่ กทม.ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างหนาวนั้นจะมีลมพัดค่อนข้างแรงด้วย จึงทำให้รู้สึกหนาวสะท้าน ร่วมด้วย

ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รายงานว่า เช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ที่อากาศยังคงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 4 องศาเซลเซียส สูงสุด 15 องศาเซลเซียส จุดชมวิวกว๊านแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส สูงสุด 16 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็ง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอีกครั้ง ลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆ สีขาวแผ่กระจายเกาะอยู่บนบนยอดหญ้า สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานฯ อุณหภูมิเฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส หนาวเย็นตลอดทั้งวัน ท่ามกลางไม้ดอกเมืองหนาวบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คน

ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่า ช่วงนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สภาพอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิ

จะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-12 องศาเซลเซียส

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบเสื้อผ้า และผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตอำเภอสังคม ส่วนใหญ่เป็นภูสูงอากาศหนาวเย็น จำนวน 250 ชุด เพื่อรับอากาศหนาวที่จะมาอีกรอบ

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันมอบเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลนาจิว ที่โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน หมู่ 4 ต.นาจิว อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 250 ชุด เพื่อรับอากาศหนาวที่จะมาอีกรอบ

จ.หนองคาย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว ใน 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน ประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาวรวม 95,779 คน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาในเขตอำเภอสังคม จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก เฉพาะ อ.สังคม ประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาวรวม 9,044 คน